

ยุทธนา ยุพฤทธิ

แชมป์ ส.ว.อายุน้อยสุด

เร่งเก็บข้อมูลเยียวยาชาวบ้าน



นายยุทธนา ยุพฤทธิ หรือ “ส.ว.อี๋” ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ว.ยโสธร ครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2551 มีวาระ 3 ปี แต่เมื่อมี ส.ว.เข้ามาอีกชุด นายยุทธนา จึงจะครบวาระการเป็น ส.ว. ประมาณกลางปี 2557 เพราะ ส.ว.ชุดปัจจุบันมีอายุ 6 ปี โดยนายยุทธนาครองแชมป์ ส.ว.อายุน้อยที่สุด โดยได้เป็น ส.ว.เมื่ออายุเพียง 41 ปี

นายยุทธนาเป็นบุตรชายของ **นายวิญญู ยุพฤทธิ** อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองยโสธร และอดีต ส.ส. ยโสธร จึงเป็นที่รู้จักมักคุ้นของพี่น้องชาวเมืองบั้งไฟอย่างดี ทั้งนี้ นายยุทธนาเคยได้รับรางวัลมากมาย เช่น ลูกกตัญญูดีเด่นแห่งชาติปี 2551 อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติปี 2552

สมรสกับ **นางอรันันท์ ยุพฤทธิ** มีบุตร 4 คน คือ **นายธนันท์ ยุพฤทธิ** (กำลัง



ศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา) **น.ส.อนัญญา ยุพฤทธิ** **นายคนฉวีป ยุพฤทธิ** และ **ด.ช.ณัฐดนัย ยุพฤทธิ**

ดีกรีด้านการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองการปกครอง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต ยุทธศาสตร์การพัฒนามาภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เคยเป็น ประธานคณะกรรมการ

วิสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำจังหวัดยโสธร สภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550 และสมาชิก สัมชชาแห่งชาติ พ.ศ.2549

ปัจจุบันรั้งตำแหน่งที่สำคัญ คือ ประธาน คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย รองประธานคณะ

อนุกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหา ด้านการเกษตร แหล่งน้ำ และภัยธรรมชาติ กรรมการ การสามัญและที่ปรึกษา คณะกรรมการ การปกครอง รองประธาน คณะ กรรมการสามัญ คณะกรรมการ คมนาคม รองประธาน คณะ อนุ กรรมการ ด้าน การคมนาคมขนส่งทางราง รองประธาน คณะ อนุ กรรมการ ติดตาม และตรวจสอบการ ปฏิบัติ งาน ของ รัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวงมหาดไทย

รองประธานคณะอนุกรรมการด้านการ คมนาคมการขนส่งทางบก

และในขณะนี้ ที่ประเทศกำลังประสบ มหาอุทกภัย อย่างที่ไม่เคยหนักหนาสาหัส มากเท่าครั้งนี้ “ยุทธนา” เห็นว่าการกิจ ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เป็น การกิจที่สำคัญ จังหวัดที่โดนน้ำท่วมมี ประมาณ 45 จังหวัด ประสบปัญหา น้ำท่วมหนักและรุนแรง โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ไหลลงมาจนถึงกรุงเทพฯ ที่กำลังประสบกับ ภัยพิบัติหนักที่สุดในขณะนี้ และยังพบว่า หลายจังหวัดยังขาดแหล่งกักเก็บน้ำหรืออ่าง น้ำที่เพียงพอ โดยเฉพาะตามลุ่มแม่น้ำยม ตอนบน เป็นต้น



“ในฐานะที่ผมเป็นประธานคณะ อนุกรรมการการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กำลังเก็บข้อมูลทั้งทางภาค เหนือ ภาคอีสานและภาคกลางด้วย เพื่อนำ ข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการการ ปกครองต่อไป พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลต่อ รัฐบาลเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา น้ำท่วม แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่าง เป็นระบบ

“ที่ผ่านมาเราต่างคนต่างทำ ต้องหา แนวทางร่วมกันและรัฐบาลต้องกล้าตัดสินใจ เพราะว่าจะงบประมาณที่จะต้องให้กับผู้ ประสบภัยงบประมาณที่จะเยียวยาผู้ที่ถูกน้ำ ท่วม ทั้งการซ่อมแซมถนน สะพาน ปีหนึ่ง จำนวนหลายแสนล้านบาท เช่น การสร้าง แก่งเสียดันซึ่งงบประมาณ 12,000 ล้าน บาท รัฐบาลต้องซ้งน้ำหนักถึงส่วนที่ได้ที่เสีย ไปให้ตี ต้องกล้าหาญเร่งด่วนในการตัดสินใจ

“ด้านสถานการณ์น้ำท่วมที่ยโสธร จาก ที่ได้ไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านน้ำท่วม ได้รับฟัง บรรยายสรุปจากจังหวัดยโสธร ทราบว่า ระดับน้ำในลำน้ำชี มีระดับน้ำที่สูงมากใน รอบ 10 ปี คงจะต้องหาแนวทางให้น้ำไหล ลงสู่แม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงให้ได้มากที่สุด

“ภัยธรรมชาติเราห้ามไม่ได้จำเป็นจะ ต้องเตรียมตัวให้พร้อม ที่จะอยู่กับธรรมชาติ ชาวบ้านที่อยู่ตามลุ่มน้ำพลิกวิกฤตให้เป็น โอกาสด้วยการหาปลาขาย เป็นต้น แต่ สถานการณ์ที่ยโสธรยิ่งตึกกว่าหลายจังหวัด ในภาคเหนือและภาคกลางที่ประสบภัยน้ำท่วมหนักมาก

“ซึ่งใจไทยทุกคนต้องรวมกันเร่ง กอบกู้ เพื่อให้บ้านเมืองกลับคืนปกติสุข ที่ นื่องประชาชนอยู่ดีกินดีดังเดิม”

อนนท์ บุญศรี

